

# CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỦNG CỬ VIÊN

## ĐẠI BIỂU HĐND KHÓA XVII

NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính thưa toàn thể bà con cử tri!

Kính thưa đồng chí lãnh đạo Ủy ban bầu cử, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình, chủ trì hội nghị,

Tên tôi là : NGUYỄN TRẦN PHI

Sinh ngày : 19/09/1982

Quê quán: Thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Nơi thường trú : Số nhà 9, đường 19, tổ 5 KĐT Petro Thăng Long, Phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Chức vụ: Chủ tịch hội đồng thành viên – kiêm giám đốc.

Nơi công tác: Công ty TNHH may xuất khẩu Vinap

Địa chỉ: Thôn Đông – Xã Dương Phúc – huyện Thái Thụy – tỉnh Thái Bình.

Tôi rất vinh dự được tham gia Hội nghị tiếp xúc cử tri để trình bày Chương trình hành động vận động tranh cử với tư cách là ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trước hết, tôi xin gửi đến các quý vị đại biểu và toàn thể bà con cử tri cùng gia đình lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

***Kính thưa bà con cử tri,***

Đứng trên cương vị giám đốc Công ty nhiều năm, tôi cũng xuất thân từ một người công nhân kỹ thuật Điện và máy, với nhiều công việc gắn bó trực tiếp với các cô, các bác, các anh, các chị cũng hiểu được phần nào về những khó khăn, bần khổ của người lao động, nhất là liên quan đến vấn đề tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định, thực hiện chế độ, quyền lợi của người lao động, cơ chế chính sách liên quan đến an sinh xã hội, chính sách với những người có công với cách mạng. Góp phần vào việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế chung của tỉnh nhà.

Trở thành người đại biểu HĐND vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm to lớn đối với mỗi ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Vì vậy, tôi mong muốn được quý vị cử tri tin tưởng và ủng hộ, để tôi có cơ hội được đồng hành cùng các vị trong quá trình xây dựng và phát triển địa phương ngày càng giàu đẹp văn minh.

Nếu được quý vị cử tri tín nhiệm bầu tôi vào đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII tôi sẽ quyết tâm cam kết thực hiện các công việc sau:



Một là ý thức sâu sắc rằng, Người Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân ở địa phương, tôi nguyện đem hết trí tuệ, sự hiểu biết của mình, để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, xứng đáng với lòng tin của cử tri.

Hai là Trân trọng lắng nghe, phản ánh đầy đủ tâm nguyện của nhân dân, đưa tiếng nói của nhân dân, nguyện vọng chính đáng của nhân dân vào những quyết định chủ trương, chính sách xây dựng phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Ba là phát huy tinh thần tiết kiệm, không tham những tiêu cực và tôn trọng quy tắc sinh hoạt công cộng, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và các hành vi trái pháp luật.

Bốn là: Tôn trọng, đề cao tinh thần dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt các nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công phụ trách.

Tôi cam kết. Luôn học hỏi, mở rộng mối quan hệ của mình với các đối tác trong và ngoài nước, đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị hiện đại, mở rộng sản xuất tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân địa phương.

### ***KÍNH THƯA BÀ CON!***

Mới ngày nào khi mới đặt chân lên mảnh đất Thái Thụy mến yêu mà đến nay đã được tròn 14 năm. Trong 14 năm đó có rất nhiều kỷ niệm vui có, buồn có, khó khăn có, song dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào tôi cũng luôn được bà con cô bác cùng các cấp các ngành của địa phương chia sẻ động viên, giúp đỡ về mọi mặt để tôi có thể vượt qua và có được những thành công nhất định như ngày hôm nay.

Để đáp lại những tình cảm của bà con và chính quyền địa phương, tôi xin cố gắng nỗ lực phấn đấu dùng những hiểu biết của mình, năng lực của mình, mối quan hệ của mình góp một phần nhỏ bé vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà, tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tinh thần tương thân tương ái lá lành đùm lá rách và những hoạt động khác của địa phương.

Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn quý vị, bà con cử tri đã quan tâm lắng nghe phần trình bày của tôi. Xin cảm ơn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tạo điều kiện cho tôi được gặp gỡ và tiếp xúc với quý vị cử tri hôm nay. Cuối cùng, xin kính chúc các đ/c lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con cử tri và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

***Xin trân trọng cảm ơn.***

*Thái Bình, ngày tháng năm 2021*

**ỨNG CỬ VIÊN**



**Nguyễn Trần Phi**